

### ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là khẩn trương xây dựng khu xử lý rác thải tập trung với quy mô hàng

huyện thay thế các lò đốt rác thủ công tại các xã hiện nay; hỗ trợ cây, con giống để người dân thực hiện chủ trương cơ cấu lại

ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt chính sách với người có công và thân nhân người có

công, người thờ cúng liệt sĩ; đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động phải nghỉ việc, mất thu nhập do đại dịch Covid-19...

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã giải trình

một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời đề nghị thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri có ý kiến thuộc thẩm quyền; tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới Quốc hội.

### GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai nghị quyết của huyện Quỳnh Phụ trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung hai nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện hai nghị quyết. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, không thành lập tổ chức mới. Tiếp tục rà soát, xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Chủ động nắm bắt tình hình, những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế để tổ chức thực hiện có hiệu quả hai nghị quyết.

\* Chiều ngày 23/6, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát, Tổ trưởng tổ giám sát số 3 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18, Huyện ủy Hưng Hà đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, bảo đảm thời gian, tiến độ theo quy định, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Huyện ủy thực hiện chế độ quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của huyện và cơ sở bảo đảm công khai, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định...

Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hoàn thành mục tiêu giảm ít nhất 10% biên chế so với tổng chỉ tiêu được giao. Khối đảng, đoàn thể giảm 15 biên chế, cơ quan hành chính nhà nước giảm 23 biên chế, cán bộ, công chức cấp xã giảm 8 biên chế, người hoạt động không chuyên trách giảm 56, viên chức sự nghiệp công lập giảm 158 biên chế. Tổng số đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp giảm 26 đơn vị, số cơ sở đảng giảm 3, chỉ bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giảm 24...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18 của huyện Hưng Hà. Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chọn lựa, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực của cán bộ, tinh thông về nghiệp vụ, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao trong thi hành công vụ.

### HỘI CỤU THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH THẨM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ngày 23/6, đoàn cán bộ, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức đi thẩm chiến trường xưa tại tỉnh Nam Định và tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đã đến ga Núi Gôi (Nam Định), núi Nấp, cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) - những địa danh gắn liền với những chiến công vang dội của lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là dịp để những thanh niên xung phong năm xưa cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những chiến tích, câu chuyện về những ngày chiến đấu gian khổ và oanh liệt, góp phần củng cố và ca ngợi giải phóng quê hương, đất nước; đồng thời cổ vũ, động viên cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020) của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

KUÂN PHƯƠNG

**Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 23/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 9,2 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 474.800 người tử vong. Tính đến 18 giờ ngày 23/6, Việt Nam không ghi nhận có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Hiện cả nước có 329/349 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 20 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hơn 7.100 người. Từ ngày 16/4 - 23/6 đã 68 người Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 23/6, trong số 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Thái Bình đã có 29 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 1 bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 4 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đều có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Tại các khu cách ly tập trung dành cho chuyển gia người nước ngoài vào làm việc đang cách ly, theo dõi sức khỏe 48 người. 5/48 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2; 43 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 23/6, tổng số mẫu đã xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 3.927 mẫu, tăng 5 mẫu so với ngày 22/6.

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

<b>SỞ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786	<b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---

### THỐNG NHẬT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là dịp để Thái Bình quảng bá về hình ảnh, ý nghĩa của Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam; giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội và truyền thống

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất Thái Bình sẽ tổ chức các hoạt động trên trong tháng 8/2020. Trong đó, sẽ tổ chức các hoạt động chính: dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam; đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; kỷ niệm 130

năm thành lập tỉnh; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII. Đồng chí đề nghị trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và đời sống người dân nên sẽ tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Nhân dịp này, Thái Bình sẽ huy động nguồn xã hội hóa tổ chức bắn pháo hoa và tổ chức hội diễn văn nghệ

quần chúng từ tỉnh tới cơ sở, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tiểu ban nội dung tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch; các tiểu ban và các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để tổ chức thành công các hoạt động, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

### 22.330 tỷ đồng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đến hết tháng 5/2020, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.330 tỷ đồng với trên 115.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 0,3% so với thời điểm 31/12/2019, chiếm 37,7% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn.

nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nên để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, các TCTD trên địa bàn đã tập trung huy động vốn để sẵn sàng cho vay khi khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó, các TCTD cũng ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới với lãi suất ưu đãi từ 6

- 8%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 8 - 10,5%/năm đối với cho vay trung và dài hạn. Đến hết tháng 5/2020, hơn 192.000 doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất đang vay vốn của các TCTD để phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới với dư nợ cho vay ước đạt 25.790 tỷ đồng.

MINH HƯƠNG

### Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 499 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ thông báo kết quả kiểm tra nồng độ cồn tới người tham gia giao thông.

Trong đó, đối với xe ô tô có 266 trường hợp vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; 98 trường hợp vi phạm vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 107 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 9 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 3,4 tỷ đồng; tước 350 giấy phép lái xe; tạm giữ 461 phương tiện.

Đối với xe mô tô, có 10 trường hợp vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; 2 trường hợp vi phạm vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 7 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 83 triệu đồng; tước 18 giấy phép lái xe; tạm giữ 18 phương tiện.

### Xử lý, nhắc nhở 702 trường hợp sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, các huyện, thành phố đã xử lý, nhắc nhở 702 trường hợp sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng đã vận động tháo dỡ 4 trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, thu giữ 527 biển quảng cáo và các vật dụng khác. Giải tỏa 10m<sup>2</sup> lều quán, 12 điểm tập kết nguyên vật liệu; giải tỏa 2 chột tự phát, thu giữ 16 xe các loại, phát quang 9km hàng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông...

### 17 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa

Từ ngày 16 - 19/6, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh lập kế hoạch chuyển để kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình. Địa điểm phối hợp kiểm tra tập trung trên các tuyến phố Trần Thái Tông, Lý Bôn, Long Hưng, Võ Nguyên Giáp, Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Thị Nhậm...

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô. Trong đó, có 5 trường hợp không có hợp đồng vận chuyển hàng khách, 3 trường hợp chạy sai tuyến đường, 2 trường hợp dùng, đồ sai quy định, 1 trường hợp hết hạn đăng kiểm, 2 trường hợp không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp không có lệnh vận chuyển... Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 phương tiện, lập biên bản xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 37 triệu đồng.

PHẠM HƯNG

### Xóa đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy từ Hà Nam về Thái Bình tiêu thụ.

Trước đó, tại tổ 8, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1994, họ khẩu thường trú thôn Tiên La, xã Đoàn Hùng, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), chỗ ở hiện nay số 189, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 108 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA có trọng lượng 31,030 gam.

Hoàng Văn Thắng là đối tượng ma túy thực tập, bản thân mắc nghiện, thời gian gần đây đã trực tiếp điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ Hà Nam về Thái Bình tiêu thụ.

NGUYỄN TÙNG

### Giúp nông dân sử dụng máy cơ khí nông nghiệp hiệu quả

Sáng ngày 23/6, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức khai mạc lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho 70 học viên là nông dân xã An Cầu (Quỳnh Phụ).

kiến thức cơ bản nguyên lý hoạt động, cấu tạo, tính năng của động cơ một số loại máy móc: máy gặt đập liên hoàn, máy làm đất, máy bơm nước... và cách vận hành bảo đảm an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, đạt hiệu suất tối ưu. Các học viên cũng được thực hành kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa những hỏng hóc thường

xảy ra trong quá trình vận hành máy. Việc trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật giúp nông dân xã An Cầu sử dụng hiệu quả, hạn chế máy móc xuống cấp, gặp sự cố không đáng có, yên tâm đầu tư phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ nông nghiệp nâng cao thu nhập.

KHÁC DUẬN

### Hành trình chuyển xe tri thức

Sáng ngày 23/6, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tổ chức hành trình chuyển xe tri thức đến với học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ).

lĩnh vực và tham gia vào nhiều trò chơi bổ ích như đọc sách giải ô chữ, đố vui về sách, vẽ tranh... Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều thiết bị như: máy tính kết nối internet, máy chiếu, loa, tăng âm... giúp các thầy cô giáo, các em học sinh tìm kiếm thông tin.

Khởi động lại sau thời gian tạm dừng hoạt động bởi dịch Covid-19, thời gian qua, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tiếp tục tổ chức hành trình chuyển xe tri thức đến với nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo sân chơi lý thú, lành mạnh, trang bị thêm những kiến thức bổ ích cho giáo viên, học sinh.

TU ANH



### VŨ THƯ - Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến và gia đình văn hóa tiêu biểu

Sáng ngày 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019.

đầu tư phát triển kinh tế và thoát nghèo. Cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhân dân toàn huyện đóng góp 59 tỷ đồng, hiến trên 589.000m<sup>2</sup> đất và hàng chục nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, phụ nữ tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia các phong trào củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong 5 năm qua, huyện có 64 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trong phong

trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao giấy khen của UBND huyện Vũ Thư cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019 của huyện.

### Phun trừ rầy, sâu đục thân hai chấm trên mạ mùa

Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư, mạ mùa của huyện gieo tập trung từ ngày 10 - 15/6 với khoảng 600ha. Đến nay, mạ có từ 2 - 4 lá, sinh trưởng và phát triển tốt.

0,1 - 0,2 ổ/m<sup>2</sup>, nơi cao 0,3 - 0,5 ổ/m<sup>2</sup>, cục bộ 1 - 3 ổ/m<sup>2</sup>; sâu non sẽ nở rộ từ ngày 24 - 30/6. Rầy các loại mật độ trung bình 3 - 5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 20 - 30 con/m<sup>2</sup>.

các HTX nông nghiệp chỉ đạo nông dân tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm và phun trừ rầy cho toàn bộ diện tích mạ mùa từ ngày 24 - 30/6. Các diện tích mạ gieo trước 10/6 phun đầu lịch, diện tích gieo sau 10/6 phun cuối lịch. Những nơi có mật độ rầy cao phải chủ động phun kịp lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày.

QUỶNH LỮU - NGÂN HUYỀN

Hiện tại, trên các trà mạ, trường thành sâu đục thân hai chấm có mật độ từ 0,05 - 0,1 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 0,2 - 0,3 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 1 - 2 con/m<sup>2</sup>. Ổ trứng từ